



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายสุพจน์ ประชากุล	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๐๘๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
๒.	นายอาคม ปัญญาแก้ว	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๑๒๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑-๒ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายสุพจน์ ประชากุล	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๖๑๙๖๐	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ	๖๒๐๘๘	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน “ความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอเขาสวนกวาง”					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การประเมินผลการดำเนินงาน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอเขาสวนกวาง”					
๒	นายอาคม ปัญญาแก้ว	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สถานีอนามัยบ้านศรีประเสริฐ ตำบลวังชัย นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๖๑๘๘๘	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ	๖๒๑๒๖	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน “แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”					